

# ตำบลเกาะลันตาใหญ่

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ก่อน

ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง  
13 เป้าหมาย



หลัง

ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน  
16 เป้าหมาย



## ข้อมูลพื้นที่ตำบล

แผนที่แสดงพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ มีพื้นที่ 60.39 ตารางกิโลเมตร หรือ 37,743.35 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ราบริมชายฝั่งทะเล มีลักษณะ



ภูมิอากาศที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เกาะลันตามีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม



## กลไกการดำเนินงาน

ทีม U2T ตำบลเกาะลันตาใหญ่ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกำจัดความยากจนทั้งทางด้านด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 16 เป้าหมาย คำอธิบาย นำเสนอ กลไกขั้นตอนรูปแบบวิธีการที่ใช้



## TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ



## ผลลัพธ์

1. เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่
2. การพัฒนาทักษะการทำงานแก่ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพและความรู้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการพบว่า ตำบลเกาะลันตาใหญ่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะด้านความเป็นอยู่ และด้านรายได้
4. Community Big Data เกิดการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลทั่วไปของตำบลเกาะลันตาใหญ่จากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือ และสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของทางโครงการ <https://www.u2tlanta.com>



## โจทย์การพัฒนาพื้นที่

เป้าหมายที่ 1 การบริหารจัดการคัดแยกขยะชุมชนเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนและเพิ่มรายได้ให้คนในท้องถิ่น

เป้าหมายที่ 2 การส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำประจําครอบครัว แหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี

เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมระบบยุติธรรมในชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น



## กิจกรรมที่ดำเนินการ

1. ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกองทุนสวัสดิการชุมชน
2. ทีม U2T ตำบลเกาะลันตาใหญ่ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในการขุดลอกทำความสะอาดฝายเก็บน้ำธรรมชาติ และเร่งรัดโครงการผลิตน้ำประปาของตำบลเกาะลันตาใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่เพียงพอและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
3. สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้นำในการแก้ไขปัญหาด้านความยุติธรรมอย่างแท้จริง และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

## ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับการท่องเที่ยว และการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน

## ผลลัพธ์เชิงสังคม

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง มีแหล่งน้ำที่สะอาดเพิ่มขึ้น



## ข้อเสนอแนะ

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเงินชุมชนอย่างทั่วถึง จัดทวาคฝิกอบรวมแก่ประชาชน ในส่วนของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายที่ 2 การส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำประจําครอบครัว แหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี พัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ขาดแคลน เป้าหมายที่ 3 การส่งเสริมระบบยุติธรรมในชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อผู้นำที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความเป็นผู้ที่มีความมาเชื่อถือจริง

